

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Căn cứ Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 18/4/2018 của Tỉnh ủy về việc “*Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư (khóa XII) về công tác dân vận*”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**1. Tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo**

Đoàn, Hội các cấp trong toàn tỉnh nghiêm chỉnh thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân. Cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân, những vấn đề phát sinh trong nhân dân, để chỉ đạo xử lý kịp thời đạt hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trên tất cả các lĩnh vực và vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành phát động, đã thu được kết quả bước đầu đáng khích lệ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhìn chung đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và hội nhập quốc tế của đất nước. Công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng có đạo, phát triển đảng viên, lực lượng cốt cán trong tôn giáo được củng cố, tăng cường, đã phát huy vai trò tích cực trong công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức tôn giáo được công nhận cơ bản hoạt động theo đúng chủ trương, gắn bó, đồng hành cùng các cơ sở Đoàn, Hội trong các hoạt động, phát huy được những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi: Công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết trong các cấp bộ Đoàn, Hội luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành phối hợp. Việc triển khai Nghị quyết tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn, Hội thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác vận động thanh niên trong tình hình mới đạt hiệu quả.

2.2. Khó khăn: Nhận thức của một vài cán bộ Đoàn, Hội về vai trò của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới chưa cao, chưa chủ động trong công tác triển khai quán triệt cho đoàn viên, thanh niên.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Tiếp thu tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*” và Chương trình 28-CT/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 76-KH/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 118-KH/TĐ, ngày 03/10/2013 và Kế hoạch số 152-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 02/4/2014, Kế hoạch số 386a-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 24/3/2017 để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Ban Chấp hành Đoàn các cấp cụ thể hóa Nghị quyết thành Kế hoạch và đưa nội dung thực hiện Nghị quyết vào Chương trình, Kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm, xem đây là giải pháp nâng chất lượng công tác vận động đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức tự giác tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Thông qua các buổi báo cáo chuyên đề, sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Đoàn, Hội các cấp đã triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa thực hiện tại đơn vị được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đồng tình. Qua triển khai, công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng địa phương có sự chuyển biến tích cực, nhận thức của đa số cán bộ Đoàn, Hội về công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên so với trước.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25

1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, quan điểm Nghị quyết 25

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết, các hoạt động, phong trào của Đoàn, Hội luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhất là đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và nguồn cán bộ Đoàn, Hội; tham dự đầy đủ các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức; các cấp bộ Đoàn, Hội chủ động hơn trong tham mưu đề xuất các phong trào, hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương.

Các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu thanh niên nhất là trong triển khai 02 phong trào lớn của Đoàn là “*Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc*” và “*Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp*”, chương trình “*Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp*”, thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng về cơ sở trong Hành trình “*Sức trẻ Đồng Khởi*” năm 2014, 2015, 2016. Các hoạt động phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục đẩy mạnh, nhất là trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, thực hiện Chiến dịch "*Thanh niên tình nguyện hè*" hàng năm góp phần nâng chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên có điều kiện tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết 25

2.1. Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong 05 năm qua, Đoàn các cấp có chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, cụ thể hóa Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy "*Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới*" trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đảm bảo tỷ lệ 100% cán bộ Đoàn và trên 80% đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn "*Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn*" và thực hiện Cuộc vận động "*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*" được cán bộ, đoàn viên, thanh niên đồng tình, các cấp ủy Đảng đánh giá cao.

Triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (*nay là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*) bằng hình thức và cách làm từng bước được đổi mới, phù hợp thanh niên. Tổ chức Hội thi trực tuyến "*Tìm hiểu kiến thức Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh*" thu hút 3.056 thí sinh với 7.331 bài dự thi; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp quy mô toàn tỉnh nhân kỷ niệm 63 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100% Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chuyên đề "*Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn*" theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Kết quả, có 802 Đoàn cơ sở thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tuyên dương khen thưởng 1.316 tập thể và 1.946 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

Tổ chức Hành trình Sức trẻ Đồng khởi - Tiếp nối truyền thống cha anh và Hành trình theo bước chân anh hùng Lý Tự Trọng cho 90 đồng chí là cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu, thanh niên tiên tiến tham gia. 100% Chi đoàn tổ chức sinh hoạt với chủ đề "*Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới*" theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với hình hình xem phim tư liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cung cấp, thi tìm hiểu tiểu sử anh hùng Lý Tự Trọng gắn với diễn đàn thanh niên xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Tổ chức 333 buổi đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, Bí thư Đoàn và đoàn viên, thanh niên từ cấp tỉnh đến cơ sở (*trong đó có 98 buổi đối thoại với thanh*

niên chậm tiến) qua đó góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, giải quyết những yêu cầu bức xúc, những kiến nghị chính đáng của đoàn viên, thanh niên, giúp các cấp bộ Đoàn điều chỉnh phong trào, hoạt động phù hợp hơn với thanh niên địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ “*Thấp sáng niềm tin*” ở các xã, phường, thị trấn, trong đó chọn 03 xã làm điểm: Phú Hưng (*Thành phố Bến Tre*), Lương Quới (*Giồng Trôm*), Tân Thạch (*Châu Thành*). Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch giáo dục thanh niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2017. Bên cạnh CLB Thấp sáng niềm tin, còn có nhiều loại hình CLB tập hợp, giáo dục thanh niên chậm tiến như: Hướng thiện (*Bình Đại, Giồng Trôm*), CLB hiphop (*Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Mỏ Cà Nam*). Duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ “*Thấp sáng niềm tin*”, “*Tuổi trẻ với pháp luật*”, “*Tìm địa chỉ đen*”, “*Hòm thư xanh*”, “*Thám tử hồng*”, “*Vòng tay bè bạn*”, “*Chi đoàn 3 không*”,...

Các cơ sở Đoàn tổ chức giao lưu gặp gỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tiến bộ thông qua các buổi đối thoại, vận động thanh niên hoàn lương tham gia CLB Tuổi trẻ với pháp luật. Thường xuyên phối hợp tổ chức rà soát, nắm danh sách, lịch sử bản thân, gia đình, đặc điểm tâm lý các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, nghiện ma túy, mãn hạn tù, sau cai, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, tham mưu phân công các ban ngành, đoàn thể, cán bộ phù hợp kịp thời tiếp cận, tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ, giảm kỳ thị nhằm giúp các đối tượng có điều kiện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả, đã nhận lãnh cảm hóa, giáo dục 2.917 thanh thiếu niên chậm tiến, tiến bộ 2.023 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 325 thanh niên. Tổ chức tuyên dương cấp tỉnh cho 03 thanh niên chậm tiến, hoàn lương phấn đấu tiến bộ (*Nguyễn Văn Lê Lam – Phó Bí thư Chi đoàn ấp 1, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm; Trần Hùng Cường - Thanh niên hoàn lương xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, Nguyễn Văn Dũng - Thanh niên hoàn lương phường 4, thành phố Bến Tre*)

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên được quan tâm. Đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982... trong đoàn viên, thanh niên được 19.274 cuộc, thu hút 283.078 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

2.2. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền giáo dục cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và công tác thanh vận nói riêng trong việc nâng cao hiệu quả của phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong tình hình mới được quan tâm hơn từ đó xây dựng cho cán bộ

Đoàn ý thức gương mẫu và thực hiện tốt công tác vận động thanh niên theo phong cách “*Trọng thanh niên, gần thanh niên, hiểu thanh niên, học thanh niên và có trách nhiệm với thanh niên*”.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn được củng cố. Toàn tỉnh có 43 báo cáo viên cấp tỉnh, 248 báo cáo viên cấp huyện, thành phố và tương đương. Xây dựng cơ chế nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội hàng tháng và hàng ngày khi có vấn đề bức xúc phát sinh đối với Đoàn cơ sở.

Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh với chủ đề “*Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới*” với hình thức thi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp về 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn, Bộ tiêu chí Nông thôn mới, chuyên đề học tập và làm theo lời Bác, Chỉ thị 01 của Trung ương Đoàn; thi báo cáo chuyên đề và xử lý tình huống tương tác với chủ đề chung tay xây dựng Nông thôn mới. Qua đó tuyển chọn, bổ sung thêm nhiều báo cáo viên cơ sở có năng lực tham gia đội ngũ cấp tỉnh.

2.3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung và hình thức triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên từng bước được đổi mới theo hướng hấp dẫn về hình thức, nội dung dễ tiếp thu, gần gũi với giới trẻ, đề cao tính chủ động, “*Tự giáo dục*”, “*tự rèn luyện*” của thanh thiếu niên gắn với sự định hướng của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Kết quả, Đoàn các cấp tổ chức tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập 6 bài học lý luận chính trị được 12.880 cuộc với 67.640 lượt đoàn viên tham gia; Hội thi giáo dục trực tuyến về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị, tìm hiểu kiến thức biển, đảo Việt Nam trên website: tuoitrexudua.vn, hội thi ô chữ chủ đề “*Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*” thu hút 11.543 thí sinh với 22.592 bài dự thi. Tổ chức 183 diễn đàn, tọa đàm giáo dục truyền thống và thực hiện Chỉ thị 01, 333 buổi đối thoại, 98 sân chơi kỹ năng,... tạo khí thế sôi nổi trong thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục của Đoàn, công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác pháp triển kinh tế trong thanh niên, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng... tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ, từng bước đổi mới hoạt động Đoàn phù hợp đoàn viên, thanh niên.

Nội dung và hình thức hoạt động của Chi đoàn, Chi hội từng bước được đổi mới. Tài liệu học tập Nghị quyết, đề cương tuyên truyền, nội dung sinh hoạt chuyên đề tại Chi đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn cụ thể, phù hợp từng đối tượng thanh niên. Ủy ban Hội các cấp mạnh dạn triển khai việc chuyển dần các Chi hội hoạt động kém hiệu quả sang hình thức CLB, đội, nhóm nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đa số cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; thành lập được nhiều CLB mới đáp ứng nhu cầu thanh niên như: CLB sở thích

(kỹ năng, kịch tương tác, dân vũ, khiêu vũ, hiphop, bóng đá, bóng chuyền, cờ vua,...), CLB Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, CLB Thầy thuốc trẻ, CLB Những giọt máu hồng,...

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động triển khai và thực hiện hiệu quả một số mô hình, công trình tiêu biểu như: Mô hình “*Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và Hội thi tìm hiểu kiến thức biển, đảo Việt Nam trực tuyến trên website tuoitrexudua.vn*”; công trình thanh niên “*Thờ ảnh, treo ảnh Bác Hồ*”; mô hình “*Triển khai 11.100 bao xi măng hỗ trợ các xã xây dựng Nông thôn mới*”; mô hình Hội thảo khoa học “*Mùa hè xanh Đồng Khởi 15 năm - Những con số biết nói*” giai đoạn 2000 – 2014, Công trình Thanh niên “*Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương*”, Liên hoan văn nghệ Thanh niên các tôn giáo tỉnh Bến Tre năm 2016, 2017... đảm bảo tính thiết thực, được các cấp, các ngành, đoàn viên thanh niên và nhân dân đánh giá cao.

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên theo tinh thần “*Đồng Khởi mới*”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Các cấp bộ Đoàn đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động có bám vào yêu cầu nhiệm vụ, theo định hướng của Đoàn cấp trên và các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Tiếp tục xác định nội dung trọng tâm Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương là tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị gắn với tổ chức thực hiện 02 phong trào “*Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc*” và “*Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*”. Các cơ sở Đoàn ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần tham gia xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị đạt được những kết quả quan trọng như: Thực hiện 528 công trình với 98.232 đoàn viên thanh niên tham gia giá trị làm lợi 2.216 tỷ đồng, thông qua các công trình như xây dựng mới và sửa chữa đường bê tông, cầu nông thôn, xây dựng và sửa chữa nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, thấp sáng tuyến đường nông thôn, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp và ATGT... góp phần cùng tỉnh xây dựng thành công xã Nông thôn mới xã Châu Bình, xã Lương Quới (*huyện Giồng Trôm*), xã Phú Nhuận (*Thành phố Bến Tre*), xã Hữu Định (*huyện Châu Thành*), xã Sơn Định, xã Phú Sơn, xã Vĩnh Bình (*huyện Chợ Lách*),... Thực hiện 418 công trình, phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị tại các phường, thị trấn trong tỉnh với 45.200 đoàn viên thanh niên tham gia giá trị làm lợi 7,2 tỷ đồng.

Các mô hình “*Dân vận khéo*” được các cấp bộ Đoàn mạnh dạn đăng ký và thực hiện, mang nét riêng của thanh niên. Nhiều mô hình góp phần hưởng ứng phong trào tự quản của quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm được Đoàn cơ sở mạnh dạn đảm nhận thời gian qua và được công nhận hiệu quả như: Xây dựng tuyến đường văn minh; tuyến đường an toàn giao thông; xây dựng khu phố, ấp an toàn về an ninh trật tự, mô hình giảm nghèo trong thanh niên,...

2.5. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại cơ sở.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TĐ, ngày 9/8/2013 về việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết trong Chương trình công tác hàng tháng, quý, năm. Kịp thời củng cố, bổ sung các chức danh chủ chốt của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, nâng chất hoạt động Đoàn cơ sở, Chi đoàn, kết nạp đoàn viên mới. Qua công tác tổ chức xây dựng Đoàn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đúc kết ra được các mô hình, công trình điển hình cấp tỉnh như: Mô hình “*Hành trình sức trẻ Đồng Khởi - Tiếp bước truyền thống cha anh gắn với tuyên dương Bí thư Chi đoàn áp, khu phố tiêu biểu*”; mô hình “*Chi đoàn 04 đảm bảo*”; mô hình 1 + 1... Việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội được tiến hành thường xuyên với trên 30 lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội và thanh thiếu niên. Hình thức và nội dung các lớp được đổi mới phù hợp thực tiễn công tác của cán bộ Đoàn cơ sở. Đội ngũ cán bộ Đoàn được các cấp ủy Đảng quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện theo Quy chế cán bộ Đoàn. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*” làm thước đo giúp cán bộ Đoàn tự rèn luyện, phấn đấu bước đầu đạt được hiệu quả tích cực, từng bước tạo nên một lớp cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết, gần gũi thanh niên, biết lắng nghe và quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Từ đó, nhiều cơ sở Đoàn có chuyển biến trong hoạt động, nâng chất lượng phong trào, tạo được lòng tin trong thanh niên.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác vận động thanh niên.

Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết và các Kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết được thực hiện nhanh chóng; tổ chức thực hiện sâu, rộng trong đoàn viên thanh niên.

Đa số thanh niên tham gia tích cực các phong trào xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị tại địa phương, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; xuất hiện nhiều mô hình tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi chậm tiến.

Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn tiếp tục được củng cố, đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, nhiệt tình, gần gũi với thanh niên.

2. Hạn chế

Hoạt động của một số cơ sở Đoàn chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu thanh niên; chất lượng hoạt động không cao.

Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở một số địa phương chưa hiệu quả, chưa xuất hiện mô hình mới. Một số mô hình “*Dân vận khéo*” chưa bền vững.

Còn một số Đoàn cơ sở hoạt động trung bình, vẫn chưa có chuyển biến tốt. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật nhất là an toàn giao thông đường bộ, tham gia tệ nạn xã hội chưa được kéo giảm hiệu quả.

* Nguyên nhân

Việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết ở một số Đoàn, Hội cơ sở còn rập khuôn, chưa sát tình hình thực tế, dẫn đến triển khai các phong trào hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên thay đổi ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng phong trào Đoàn nhất là ở cơ sở.

Một số địa phương chưa quyết liệt, đầu tư trong xây dựng mô hình “*Dân vận khéo*”, chưa phát huy cộng đồng trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa tiếp cận với tất cả các đối tượng thanh thiếu nhi chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật; CLB “*Thắp sáng niềm tin*” một số địa phương chưa phát huy hiệu quả tập hợp, giáo dục thanh niên chậm tiến.

3. Bài học kinh nghiệm

Việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết ở các cơ sở Đoàn, Hội cần sát thực tiễn và hướng tới nhiều đối tượng.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật với tất cả các đối tượng thanh thiếu nhi chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật bằng các phương pháp trực quan, có sự tương tác 02 chiều.

Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể và xác thực với tình hình mỗi địa phương. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tránh chồng chéo, trùng lặp nội dung giữa phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” với nội dung các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư (khóa XII) về công tác dân vận*”, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền BCH Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về vai trò của công tác thanh vận trong tình hình mới. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương sâu rộng

những cá nhân, tập thể tiêu biểu qua các hoạt động của Đoàn trên nhiều lĩnh vực.

- Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội vững mạnh, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, sống có hoài bão, lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng gắn với các giá trị “*Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện*”. Đẩy mạnh chất lượng hoạt động các Chi đoàn, Chi hội. Duy trì hoạt động và phát huy vai trò của Câu lạc bộ, đội, nhóm trong đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Đoàn các cấp thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm bắt nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; tập trung xây dựng các mô hình “*Dân vận khéo*” đạt hiệu quả tại các cơ sở Đoàn, mang nét riêng của thanh niên.

- Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh vận tại cơ sở. Củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên của Đoàn; duy trì các lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, Hội hàng năm. Tham mưu với Đảng, chính quyền quan tâm xây dựng quy hoạch, tạo nguồn cho cán bộ Đoàn; chú trọng đào tạo, bố trí cán bộ Đoàn nữ có năng lực nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động.

Trên đây là báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (*khóa XI*) về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo lãnh đạo các cấp theo dõi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;
- VP 1,2 TW Đoàn, Hội;
- Ban ĐKTHTN TW Đoàn;
- VP Tỉnh ủy;
- BDV Tỉnh ủy;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo Tỉnh đoàn;
- Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.



Hà Quốc Cường